



คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมกรรมการสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ชีรเดช มีเพียร นายบรรณิณี เศรษฐบุตร และ พลเรือเอก ชุมนุช อัจฉริยะ ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Standing Committee on Democracy and Human Rights) ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ซึ่งเป็นการประชุมวันแรกของคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการจัดทำร่างข้อมติในหัวข้อ "การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานและการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานในบริบทของการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ" ที่จะรับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ซึ่งเป็นครั้งต่อไป โอกาสนี้ พลเอก ชีรเดช มีเพียร ได้ร่วมอภิปรายต่อที่ประชุมเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคมในเรื่องผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นปกติ และจัดการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่สามที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพันธกรณีร่วมกันในการจัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อปี ๒๕๖๐ โดยแก้ไขบทนิยามคำว่า "แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ" และคำว่า "การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ" เพื่อรับรองว่าเหยื่อจากการค้ามนุษย์จะได้รับการปกป้องคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งจะเป็กฎหมายฉบับแรกที่ต่อต้านการลักลอบขนย้ายผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งหมดนี้ เป็นการยืนยันถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานภายใต้ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อขยายช่องทางในการโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นปกติและปลอดภัย และป้องกัน มิให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายค้ามนุษย์

ด้านนางสุวรรณีย์ สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุรกี พร้อมด้วยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะหารือทวิภาคีกับ Mr. Coskun Cakir ประธานหน่วยประจำชาติตุรกีในสหภาพรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาตุรกี พร้อมคณะ ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและตุรกีที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า ๔๐๐ ปี นับแต่สมัยอยุธยา โดยฝ่ายไทยได้แสดงความยินดีกับตุรกีที่ได้รับตำแหน่งประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) และชื่นชมตุรกีที่ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียได้เป็นที่น่าประทับใจ ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ขณะที่ฝ่ายไทยเองได้เชิญชวนให้ตุรกีส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชียที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๒

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษาที่ตุรกีได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยในตุรกี และด้านการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐสภา โดยฝ่ายไทยได้แจ้งว่า ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ตุรกี สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย จะจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว ระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเชิญ ทูตตุรกีประจำประเทศไทยเป็นประธานการจัดงานร่วมกับประธานสถานีนิติบัญญัติ และเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยและตุรกี ฝ่ายไทยได้แจ้งความประสงค์ในการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสถานีนิติบัญญัติแห่งชาติและรัฐสภาตุรกี ซึ่ง Mr.Coskun Cakir สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว และจะประสานเรื่องไปยังประธานรัฐสภาตุรกีต่อไป
